



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๑๒/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาบางปะอินปี พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาบางปะอิน กำหนดจัดงานวันครูปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นายประจวบโชค สร้อยสม	ผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นายสาธิต แสงปิยะ	รองผู้อำนวยการ	รองประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนสถาน	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดี	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายเกษม เมาลีทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางนงพาง อีสอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรธณสุขล	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำกับ ดูแล สนับสนุน ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่

นายประสพชัย แน่ประโคน	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นายรัชชพงษ์ แก้วจันทร์	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี	ครู	กรรมการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์	ครู	กรรมการ
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย	ครู	กรรมการ
นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย	ครู	กรรมการ
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง	ครู	กรรมการ
นายธวัช วงศ์สุวรรณ	ครู	กรรมการ
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ	ครู	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน เดชเสถียร	ครูผู้ช่วย	กรรมการ

นางสาวบุญเรือง สังข์สุข	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวลักขณา ภาคโกศล	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวนารักษ์ ไกรสมโภชน์	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นายธรรมบุญ ระวังใน	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นายธีระวัฒน์ เพ็ชรวารี	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ วางแผนการดำเนินงาน เตรียมงาน ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการฝ่ายเสียง โสตทัศนูปกรณ์

นายพีระศิลป์ เอกจูน	ครู	ประธานกรรมการ
นางสาวชญาภา ลีวรรณ	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม	ครู	กรรมการ
นางสาวพัชรี บัวอาจ	ครู	กรรมการ
นายอดิศร ขจรโชติพงษ์	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวอาทิตญา นาคกลิ่น	ครู	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์ในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ

นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์	ครู	ประธานกรรมการ
นางสาวกัญญา อินทร์กอง	ครู	รองประธานกรรมการ
นายเศรษฐ์ลักษณะ สุขสงวน	ครู	กรรมการ
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายพิทยา ชุนน้อย	ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ดำเนินการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายดนตรีไทย

นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นายกันตถน วาทะพุกณะ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ดำเนินการจัดการแสดงดนตรีไทย
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและเกียรติบัตร

นางสาวอุมาพร ขาวแขก	ครู	ประธานกรรมการ
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี	ครู	กรรมการ
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี	ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดทำสมุดลงทะเบียนและรับลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
๒. จัดลำดับเกียรติบัตรการมอบบนเวที

คณะกรรมการฝ่ายการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น	ครู	ประธานกรรมการ
นางวรรณวรงค์ ทะนงสุทธิ	ครู	รองประธานกรรมการ
นายเทอดศักดิ์ เปาลีวัฒน์	ครู	กรรมการ
ว่าที่ร.ต.ฮาซัน เดชเสถียร	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวสุธิตา สุขสมรัมย์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาววรางคณา พิณสามสาย	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร	ครู	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายจรรยาบรรณและรักษาความปลอดภัย

นายอัศวิน ศรีบัว	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นายทรงศนันท์ อุดมฤทธิ์	ครู	รองประธานกรรมการ
จำสืบเอกธนพล สูงกลาง	ครู	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ควบคุม ดูแลระบบการจรรยาบรรณในโรงเรียน ร่วมกับนักศึกษาวិชาทหารจำนวน ๑๐ นาย

๒. อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาร่วมงาน

๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายสาธิต แสงปิยะ)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”